

NGÀY 18/11/2024, TỔNG BÍ THƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CÔNG SẢN VIỆT NAM TÔ LÂM ĐÃ CÓ BUỔI GẶP MẶT ĐẠI DIỆN CÁC NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11. SỰ KIỆN DO BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO VÀ ĐHQGHN PHỐI HỢP TỔ CHỨC.



TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM: “MONG ĐHQGHN DUY TRÌ SỨ MỆNH LÀ CÁI NÔI ĐÀO TẠO NHÂN TÀI VÀ ĐỘI NGŨ NHÀ KHOA HỌC TÀI NĂNG; TIÊN PHONG VÀ DẪN DẮT HỆ THỐNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TRONG HỘI NHẬP QUỐC TẾ”

👉 MINH KHUÊ

Trong suốt thời gian qua, đội ngũ nhà giáo - nguồn lực quan trọng nhất của ngành Giáo dục đã có nhiều đóng góp to lớn trong sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo nước nhà. Sự hiện diện của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm tại sự kiện gặp mặt đại diện các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 do Bộ Giáo dục & Đào tạo và ĐHQGHN phối hợp tổ chức là sự động viên, khích lệ lớn lao để đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục cả nước tiếp tục nỗ lực, cống hiến nhiều hơn cho sự nghiệp “trồng người” cao cả mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Tham gia buổi gặp mặt có các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư

Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao; Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam; Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, Văn phòng Tổng Bí thư.

Về phía ĐHQGHN có đồng chí Lê Quân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc ĐHQGHN; các đồng chí Phó Giám đốc; đại diện lãnh đạo Văn phòng, các ban chức năng,



các đơn vị thành viên và trực thuộc.

Đặc biệt, vinh dự và tự hào được tiếp kiến Tổng Bí thư Tô Lâm dịp này là đại diện hơn 3.000 thầy cô giáo, các cán bộ quản lý giáo dục, học sinh, sinh viên của ĐHQGHN và các cơ sở giáo dục, đào tạo trên khắp mọi miền của Tổ quốc.

Tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu: “Hôm nay, trong không khí toàn ngành Giáo dục đang hân hoan, phấn khởi chào mừng 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, tôi rất vui mừng tới dự buổi gặp mặt với đại diện nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, các nhà khoa học. Với tất cả tình cảm sâu sắc, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi thân ái gửi đến các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục có mặt tại đây cũng như các thế hệ nhà giáo trên khắp mọi miền Tổ quốc lời chào trân trọng, lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc mừng Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động

hạng Ba, nhân dịp 50 năm thành lập Trường”.

Với chủ trương, chính sách đúng đắn, nhất quán và sự chỉ đạo thường xuyên của Đảng, Chính phủ cùng với sự hỗ trợ, giúp đỡ trực tiếp của các bộ, ban, ngành trung ương và địa phương và sự phát huy nội lực, ĐHQGHN đã phát triển không ngừng, từng bước khẳng định vị trí nòng cốt, đầu tàu trong hệ thống giáo dục Việt Nam.

Đánh giá cao những thành tựu mà ĐHQGHN đã đạt được trong thời gian qua, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn nhủ: “Đối với ĐHQGHN, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi xin chúc mừng những thành tựu mà các thầy giáo, cô giáo, các nhà khoa học qua các thời kỳ đã đạt được, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước, đưa thương hiệu giáo dục đại học Việt Nam vươn xa trong khu vực và trên thế giới; mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy thành

tích đã đạt được, duy trì sứ mệnh là cái nôi đào tạo nhân tài và đội ngũ nhà khoa học tài năng; tiên phong và dẫn dắt hệ thống giáo dục đại học trong hội nhập quốc tế, phấn đấu trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học hàng đầu của quốc gia, tiến tới hàng đầu khu vực và quốc tế, điềm đến hợp tác của các doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước, là nơi ươm tạo các doanh nghiệp khoa học và công nghệ trong tương lai”.

Là một đại học hàng đầu cả nước, ĐHQGHN luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước. ĐHQGHN đã trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao tri thức và công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao, ngang tầm khu vực, dần đạt trình độ quốc tế. Đặc biệt, ĐHQGHN luôn thể hiện trách nhiệm quốc gia trong đổi mới giáo dục; tham gia chủ trì, thực hiện những chương trình nghiên cứu có tầm vóc, mang giá trị thời đại, giá trị dân tộc và nhân văn lớn, mang ý

nghĩa khoa học và thực tiễn cao đối với sự phát triển của xã hội và đất nước.

Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân cho biết, đến nay, ĐHQGHN đã cơ bản hoàn thiện mô hình đại học tự chủ, trên cơ sở thể mạnh nền tảng là khoa học cơ bản để phát triển khoa học ứng dụng và đổi mới sáng tạo đa ngành, đa lĩnh vực với cơ cấu tổ chức gồm 37 đơn vị, gồm: Cơ quan ĐHQGHN và 36 đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc, bao gồm: 09 trường đại học, 05 viện nghiên cứu thành viên; 02 trường, 02 khoa, 01 viện nghiên cứu trực thuộc; 02 trung tâm đào tạo môn chung; 14 đơn vị phục vụ, dịch vụ và Bệnh viện Đại học Y Dược; luôn đóng vai trò tiên phong, dẫn dắt hệ thống giáo dục đại học trong các vấn đề quản trị đại học và chuyên môn học thuật, góp phần định hình và triển khai nhiều chính sách thành công của ngành giáo dục như kiểm định và đảm bảo chất lượng, đào tạo tài năng...

Khu đô thị ĐHQGHN tại Hòa Lạc theo mô hình đại học thông minh, đại học xanh, đồng bộ về cơ sở vật chất, hiện đại về trang thiết bị đã được chính thức đưa vào vận hành, từng bước hoàn thiện, đồng bộ theo hướng "5 trong 1", góp phần nâng tầm ĐHQGHN trong giai đoạn mới. Trong một không gian phát triển mới, ĐHQGHN tích cực triển khai đa dạng các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, tiêu biểu như Đề án "Chương trình giáo dục toàn diện cho sinh viên chính quy học tập tại Hòa Lạc", với mục đích sinh viên hướng tới đảm bảo khỏe về thể chất - mạnh về tinh thần - giỏi về kỹ năng xã hội - tài năng lực đáp ứng yêu cầu hội nhập và bối cảnh thời đại.



Hơn 30 năm trường thành theo Nghị định thành lập ĐHQGHN của Chính phủ, 118 năm truyền thống và phát triển trên nền tảng danh tiếng từ các đại học tiền thân, ĐHQGHN luôn tiên phong trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao, bồi dưỡng nhân tài; nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và chuyển giao tri thức đa ngành, đa lĩnh vực; bền bỉ khẳng định vị thế số một Việt Nam và nằm trong nhóm 1.000 cơ sở giáo dục hàng đầu thế giới.

Những thành tựu của ĐHQGHN có được không chỉ nhờ vào đội ngũ cán bộ, nhà khoa học tiềm năng mà còn ở sự tin tưởng, quan tâm chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm khi gợi mở ra những đường hướng phát triển mới và giao phó cho ĐHQGHN những nhiệm vụ quan trọng mang tầm vóc quốc gia, dân tộc. Từ đây, ĐHQGHN đã giải phóng tối đa nguồn lực nội sinh, cộng hưởng với sự ủng hộ của Chính phủ và xã hội để làm mới chính mình, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao, bồi dưỡng nhân tài; nghiên cứu khoa học,

phát triển công nghệ và chuyển giao tri thức đa ngành, đa lĩnh vực; góp phần xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước.

Đại diện cho các nhà giáo lên phát biểu, GS.TS Đặng Hoàng Minh, giảng viên Trường ĐH Giáo dục – ĐHQGHN bày tỏ vinh dự khi được đại diện các thầy cô giáo trong cả nước chia sẻ về lòng biết ơn và niềm tự hào được đứng trong hàng ngũ Nhà giáo Việt Nam, GS.TS Đặng Hoàng Minh chia sẻ: "Là một giảng viên của ĐHQGHN, tôi ý thức sâu sắc rằng mình đang kế thừa truyền thống của nhiều thế hệ nhà giáo ưu tú. Đó là ngọn lửa cháy mãi về sự tận tụy, lòng đam mê giảng dạy và nghiên cứu khoa học, là khát khao đổi mới, sáng tạo và đóng góp cho sự phát triển không ngừng của quê hương, đất nước. Tôi cảm thấy vô cùng may mắn khi được làm việc trong môi trường của ĐHQGHN, nơi đề cao chất lượng, tôn trọng tự do học thuật và luôn thúc đẩy tính đổi mới, sáng tạo; nơi có những chính sách quan tâm đặc biệt đối với đội ngũ Giáo sư, nhà khoa học xuất sắc và luôn



chú trọng phát hiện, ươm tạo tài năng từ sớm để gây dựng đội ngũ kế cận. Chính nhờ môi trường đó mà chúng tôi có điều kiện hiện thực hóa nhiều ý tưởng, triển khai nhiều dự án, hoạt động có hiệu quả và ý nghĩa”.

GS.TS. Đặng Hoàng Minh mong rằng Đảng, Nhà nước và Bộ Giáo dục sẽ quan tâm đầu tư có trọng tâm, trọng điểm; ưu tiên đầu tư phát triển các ngành khoa học cơ bản, khoa học mũi nhọn, ưu tiên đầu tư vun cao, đầu tư cho các cơ sở giáo dục trọng điểm. Giáo sư cũng mong muốn mọi cơ sở giáo dục đều tạo môi trường, điều kiện và động lực để đội ngũ nhà giáo, nhà khoa học được phát huy vai trò, được tin tưởng giao nhiệm vụ, được tôn trọng và phát huy tự do tư tưởng, học thuật; được tạo điều kiện phát triển sức sáng tạo trong nghiên cứu khoa học, trong giảng dạy; được tinh giản thủ tục hành chính trong khoa học và được

cố gắng hết mình, đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Tại sự kiện ngày hôm nay, 4 nhà giáo, nhà khoa học của ĐHQGHN gồm GS.TSKH Nguyễn Đình Đức (Trường ĐH Công nghệ), PGS.TS Nguyễn Quang Huy và PGS.TS. Trần Mạnh Trí (Trường ĐH Khoa học Tự nhiên), GS.TS Đặng Hoàng Minh (Trường ĐH Giáo dục) cùng 6 nhà giáo từ các cơ sở giáo dục khác trên cả nước đã đại diện cho các nhà giáo vinh dự được nhận bó hoa tươi thắm từ Tổng Bí thư Tô Lâm dành cho ngành giáo dục.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHN vì những đóng góp trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Trong thời gian qua, Trường ĐH Kinh tế đã rất năng động triển khai thành

công mô hình quản trị đại học số hóa, khác biệt, sáng tạo và hiện đại, đã góp phần chủ lực, tiên phong, dẫn đầu cùng ĐHQGHN đưa 2 lĩnh vực giáo dục đại học vào các bảng xếp hạng uy tín thế giới. Đó là Kinh doanh - Khoa học Quản lý top 451-500 QS (2021) và lĩnh vực Kinh doanh - Kinh tế top 501-600 Times Higher Education (2023). Ở thời điểm đó, là đơn vị công lập đầu tiên và duy nhất Việt Nam khẳng định được vị thế giáo dục nước nhà trên trường quốc tế trong 2 lĩnh vực này. Năm 2024, Trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHN đã thành công đưa thêm lĩnh vực Kinh tế lượng là một trong những lĩnh vực khó vào Bảng xếp hạng QS top 451-500, tiếp tục khẳng định giáo dục Việt Nam đủ vươn tầm sánh vai với các cường quốc năm châu.